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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๓. รศ.นสพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. รศ.ประสิทธ์ิ กิจจนศิร ิ รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.กัลยา หงษาวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. ผศ.ธวัชชัย บุญม ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. นางเจิมขวัญ  รัชชุศานติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. จสต.จอห์นนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางทองอยู่ อานนทวิลาศ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐. ผศ.สมบัติ  สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๑. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๒. ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๓. นายวีระยุทธ เศรษฐเสถียร รองผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 
 ๑.๑.๑  แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําคนใหม่ 
 
 ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า  เน่ืองจากดร.บังอร  
ฉัตรรุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สิงฆราช และผู้ ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ได้ลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เน่ืองจากได้รับ



๓ 
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แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยอธิการบดี 
ตามลําดับ จึงทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําว่างลง จํานวน ๓ ตําแหน่ง 
 บัดน้ี คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําได้ดําเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือก 
จากคณาจารย์ประจําให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังน้ี 

๑. ผศ.ธวัชชัย บุญมี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ คุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

๒. นางเจิมขวัญ รัชชุศานติ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ คุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

๓. จ่าสิบตรี จอห์นนพดล วศินสุนทร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คุณวุฒิ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 โดยวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันที่  
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  

 รับทราบ  
 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๒.๑ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าประชมุแทนอธิการบดี 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย 
อธิการบดีเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงไม่สามารถ 
เข้าประชุมได้ การประชุมในครั้งน้ีรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงศ์ รองอธิการบดี รักษาราชการ
แทนอธิการบดี จึงเข้าประชุมในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ  
 
 ๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 - ไม่ม ี-  
 
  



๔ 
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ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม 

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี  
 
๑. หน้า ๙ ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

จากเดิม “...สามารถขับเคร่ืองนโยบาย แผนยุทธศาสตร์” 
เปน็ “...สามารถขับเครื่องเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์” 

 ๒. หน้า ๙ บรรทดัรองสุดท้าย เพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “...ซึง่จัดโดยสถาบันคลังมองของชาติ...” 
  เป็น “...ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ...” 
 ๓. หน้า ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ย่อหน้าที ่๒ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “...(พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๖๐)...” 
  เป็น “...(พ.ศ. ๒๕๔๗๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)...” 
 ๔. หน้า ๒๔ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ย่อหน้าสุดทา้ย แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “โดยให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องรวมท้ังให้ดําเนินการอ่ืนได้
อันเก่ียวข้องกับเรื่องที่ได้รับมอบหมายน้ีจนกว่าจะเสร็จการ” 
  เป็น “โดยให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องอุทธรณ์รวมทั้งให้ดําเนินการ
อ่ืนได้ใดอันเก่ียวข้องกับเรื่องที่ได้รับมอบหมายน้ีจนกว่าจะเสร็จการคดีจะถึงที่สุด” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖  
ตามท่ีแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 
 ๓.๑ การจ่ายเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการและค่าตอบแทน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจํา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุม 



๕ 
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 รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารนําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานศึกษาข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหา
กรณีการจ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติให้นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ ๒๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจําตําแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  

๒. กรณีการเรียกคืนเงินค่าตอบแทนให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเป็นรายกรณีไป โดยให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุด 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
 ๔.๑.๑ แผนการดําเนนิงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ 
นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งต้ัง 
“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 
รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๒๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 บัดน้ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในตําแหน่งคณบดี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือดําเนินการตามเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฯ เพ่ือจักได้ดําเนินการต่อไป  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. เน่ืองจากสาขาวิชาเป็นหัวใจสําคัญของคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องน่าสนใจท่ีคณะกรรมการฯ 
จะลงลึกเพ่ือติดตามและประเมินผลสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งจากผลการประเมินที่ผ่านมาพบว่าในการประเมิน



๖ 
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คุณภาพการศึกษาภายในแต่ละปี มี ๒ องค์ประกอบในส่วนของคณะที่ผลการประเมินไม่ดี คือ การจัดการเรียน
การสอน และ การวิจัย ซึ่งเป็นหัวใจของอุดมศึกษา จึงเป็นเรื่องดีที่คณะกรรมการฯ จะช่วยติดตามประเมิน 
ในส่วนน้ี 

๒. เห็นด้วยที่คณะกรรมการประเมินฯ จะลงไประดับการเรียนการสอน แต่ควรจะประเมินในเร่ือง
คุณภาพบัณฑิตด้วย โดยเฉพาะทุกหลักสูตรที่ต้องจัดการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่จะนําไปสู่
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ว่าทําได้หรือไม่อย่างไร เช่น ให้เป็นคนเก่ง แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพกติกา จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เป็นต้น  

๓. คณะกรรมการฯ ควรประเมินพฤติกรรมการบริหารของคณบดี เน่ืองจากผลงานจะมีคุณภาพ
หรือไม่น้ันปัจจัยสําคัญคือคณบดี 

๔. บทบาทของคณบดีมีสองบทบาทใหญ่ ๆ คือ (๑) รับนโยบายสภามหาวิทยาลัยผ่านอธิการบดี 
ไปปรับปรุง ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ไว้  และ (๒) กํากับ ควบคุม ดูแลคณะ 
ให้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งทั้ง ๒ บทบาทมีความสําคัญอย่างมากท่ีจะขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่านักศึกษาที่รับเข้ามามีจํานวนมากและ 
มีอัตราการออกกลางคันสูง เน่ืองมาจากเหตุผลใด นักศึกษาที่เข้ามามีคุณภาพพ้ืนฐานการศึกษาค่อนข้างตํ่า 
หากเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา จึงเป็นภาระของมหาวิทยาลัยว่าจะทําอย่างไรให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ   

๕. คณะกรรมการฯ มีอิสระในการประเมินหรือไม่ เช่น ในเรื่องการวิจัยที่เป็นปัญหาของทุกคณะ
และมหาวิทยาลัย ในขณะนี้นักวิจัยมีความคิดหลายทาง (๑) ทุนวิจัยมาจากหน่วยใด ขณะน้ีนักวิจัยต้องหา
หน่วยสนับสนุนที่เป็นที่ยอมรับทั้งประเทศ หากหน่วยงานทั่ว ๆ ไป สนับสนุนงบประมาณงานวิจัยน้ันจะถูกมอง
ได้ว่าไม่มีคุณภาพ (๒) งบประมาณ งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยสูงก็จะมีภาพดีต้ังแต่เริ่มต้น ทําให้เกิดภาพของการ
ทํางานหรือไม่อยากทํา (๓) งานวิจัยที่ทําขึ้นสะท้อนกับความต้องการระดับชาติหรือไม่อย่างไร ในระดับประเทศ
กําหนดไว้เลยว่าต้องการงานวิจัยแบบใดก็จะสนับสนุนงบประมาณให้เต็มที่ ในขณะที่งานวิจัยด้านอ่ืนก็จะถูก
ละเลย (๔) การนําไปใช้จริง งานวิจัยส่วนหน่ึงทําเพ่ือแก้ปัญหาในปัจจุบันของตนเอง อีกแบบคือทําเพ่ือสนอง
ความต้องการของประเทศชาติ (๕) การทําวิจัยต่าง ๆ ไปกําหนดกฎเกณฑ์และกติกามากขึ้น ว่างานวิจัยเหล่าน้ี
ต้องนําไปเผยแพร่ต่าง ๆ  ทําให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประสบปัญหาในเร่ืองน้ี  

๖. งานวิจัยจะมีผลอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัย คือ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน กําหนดไว้ชัดเจน (๒) การนําไปใช้ประโยชน์ มีงานวิจัยที่ไม่ได้นําไปเผยแพร่  
แต่หากพิสูจน์ได้ว่านําไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็เป็นที่ยอมรับและคะแนนจะได้เท่า ๆ กัน 

๗. ในเรื่องของเงินทุนวิจัยจากข้าราชการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่มีปัญหา เน่ืองจากมีทุนวิจัย
จากหลายแหล่ง ผู้ขอทุนวิจัยต้องเขียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งจากการประเมินงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๓ ปี ที่ผ่านมา ดูจากอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการทําวิจัยโดยเฉลี่ย และจํานวน
เงินที่ได้รับในแต่ละหน่วยงาน จนถึงผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญของบุคลากรเองที่จะใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติแล้วยังเป็นประโยชน์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการอีกด้วย หากไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่ออกไป โอกาสท่ีจะได้รับการประเมินก็คงไม่มี การตีพิมพ์ก็มีหลายระดับ  

๘. ควรประเมินตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ว่าวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ควรเน้น
ด้านใด เช่น ทางด้านท้องถิ่น งบประมาณน้อยหรือมากไม่สําคัญ แต่ทําแล้วขอให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง ส่วนเรื่องตีพิมพ์กับคุณภาพบางคร้ังไปด้วยกัน การตีพิมพ์เป็นการรับประกันคุณภาพของงานวิจัย
น้ัน ๆ เน่ืองจากมีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณา  



๗ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
๑. เห็นชอบแผนการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 

รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ 
๒. มอบคณะกรรมการฯ ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 

ดังน้ี 
๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามข้อตกลง เป้าหมาย และแผนพัฒนา

ของคณะที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย และต้องสอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒.๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานการบริหารงานคณบดี ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒.๓ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ว่าได้คุณภาพหรือไม่ และควรพัฒนาหรือเพ่ิมเติมอะไร เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
๒.๔ ให้ประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดีออกมาเป็นค่าคะแนนเพ่ือใช้ในการประกัน

คุณภาพการศึกษา  
 
 ๔.๑.๒ แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจัดการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้แต่งต้ัง “คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ ๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 บัดน้ี คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาหน่ึง และได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ และจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงขอเสนอ 
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเฉพาะในส่วนของการปรับโครงสร้างองค์กรทุกระดับในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฯ เพ่ือจักได้ดําเนินการต่อไป  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. เรื่องน้ีเป็นเรื่องสําคัญ ควรต้องใช้เวลาในการพิจารณา ไม่ควรสรุปวันน้ี แต่วันน้ีให้เป็นการ
ระดมความคิด ต้ังคําถามสําคัญ ๆ และตอบให้ได้ในโครงสร้างที่มีอยู่ว่าแก้ปัญหา หรือลดปัญหา และทําให้ดีขึ้น
อย่างไร มีอยู่ ๒ คําถาม ที่คณะกรรมการฯ ควรหาคําตอบ คือ (๑) จะแก้ปัญหาในเรื่องความไม่ยืดหยุ่น (Rigidity) 
แต่ส่งเสริมความยืดหยุ่น (flexibility) และสามารถปรับได้หรือไม่เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
(๒) ช่วยลดการเกิดเขตแดนหรือเส้นแบ่งเขต (boundary)  คือปัจจุบันมีหลายสาขาวิชา ซึ่งต้องเป็นสหวิทยาการ 



๘ 
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(interdisciplinary) ทําอย่างไรให้เกิดสหวิทยาการได้ เช่น มหาวิทยาลัยมีจุดเน้นเรื่องภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว ในขณะที่ปัจจุบันทั้งสามเร่ืองน้ีอยู่คนละที่จะทําอย่างไรให้เกิดให้ได้ โดยโครงสร้างที่คณะกรรมการฯ 
เสนอเอ้ือในสิ่งเหล่าน้ีหรือไม่ สภามหาวิทยาลัยต้องปรึกษาหารือกันเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดให้มหาวิทยาลัย 

๒. ในแต่ละช่วงการเปล่ียนแปลงจะมีเหตุผลรองรับอยู่ตลอด เช่น เรื่องภาควิชา เมื่อมีภาควิชา ก็มี
เหตุผลว่ามีกําแพงก้ัน เคลื่อนย้ายคนตรงโน้นมาตรงน้ีไม่ได้ จึงให้ยกเลิกภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา และต่อมา
ขยับเป็นสาขาวิชาเพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองคน เป็นเหตุผลหน่ึงที่ยกเลิกระบบภาควิชา ในขณะน้ีหากจะกลับไป 
มีภาควิชาเหมือนเดิม ต้องหาคําตอบให้ได้ว่า จะเกิดปัญหาเดิม ๆ เหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ มีเหตุผลอะไรหรือไม่
ที่จะนําภาควิชากลับมาอีกครั้ง เช่นกรณีการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) หากดีจริงมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ยกเลิกไปทําไม เน่ืองจากทํามานาน ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร จึงจําเป็นต้อง 
หาข้อมูลให้ดี แนวคิดในเรื่องของการบูรณาการการเรียนการสอนกับภารกิจทุก ๆ ด้านของมหาวิทยาลัย การวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม การบริการชุมชนซึ่งจะบริการไม่ได้หากทุกหน่วยงานได้ต้ังของตนเอง สํานักบริการชุมชนพอทําไป
การเข้าสู่การเรียนการสอนก็ถอยห่างไป ดังน้ัน การจัดต้ังอะไรขึ้นมาเพ่ือแยกออกไปอีก จุดประสงค์บางอย่าง
อาจจะหายไป ซึ่งคิดว่ายังมีปัญหาที่ต้องหาคําตอบมาอีกค่อนข้างมากและต้องใช้เวลา 

๓. การแยกคณะการจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จะนําบุคลากรมาจากไหน หากนํามา
จากคณะบุคลากรต้องเปลี่ยนสังกัดใช่หรือไม่ หากเปลี่ยนสังกัดจะสอนเฉพาะวิชาระดับปี ๑ และปี ๒  
ใช่หรือไม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการจะทําอย่างไร ซึ่งหากสามารถตอบคําถามได้หมดในทุกประเด็นก็เดินหน้า
ต่อไปได้ แต่หากยังไม่ชัดเจนเกรงว่าหากเปลี่ยนไปโดยไม่คิดให้รอบคอบก็จะกลับไปเหมือนเดิม 

๔. มีข้อควรพิจารณา คือ (๑) เรื่องงบประมาณที่นํามาใช้จ่ายค่อนข้างมหาศาล (๒) เรื่องจํานวน
นักศึกษาคือเพ่ิมขึ้นหรือลดลง (๓) ส่วนงานท่ีเป็นกองและสถาบันต่าง ๆ มีภารกิจที่ค่อนข้างซ้ําซ้อน เช่น 
สถาบันศึกษาการพัฒนาครู หากคณะครุศาสตร์ไม่สามารถดูแลเรื่องครูได้ก็ไม่ควรมีคณะครุศาสตร์ (๔) เรื่อง
คณะท่ีจะเพ่ิมเข้ามาควรต้องทําประชาพิจารณ์ ต้องถามบุคลากรในแต่ละภาควิชาว่าเห็นด้วยหรือไม่ อยากแยก
หรือไม่ เน่ืองจากของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุมที่ผ่านมาก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันค่อนข้างมาก (๕) เรื่องกองในสํานักงานอธิการบดีมีภารกิจพัวพันกัน อันเดิมก็มีภารกิจที่ทับซ้อนกัน 
กลายเป็นว่ากองกลางเกือบจะไม่มีภาระงานให้ทํา (๖) สถาบัน/สํานัก (เทียบเท่าคณะ) เน่ืองจากภารกิจของ
คณะส่วนใหญ่เป็นการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ทุกคนต้องทํา และหน่วยงาน 
ที่เทียบเท่าคณะมีภารกิจเหล่าน้ีหรือไม่ ทําภารกิจเหล่าน้ีด้วยได้หรือเปล่า อย่างน้อยในเม่ือเทียบเท่าคณะก็ควร
มีภารกิจที่สมนํ้าสมเน้ือและใกล้เคียงกัน  

๕. เดิมเป็นสาขาวิชาและเปลี่ยนเป็นภาควิชาจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างไร เช่น มหาวิทยาลัย 
จะสนับสนุนเรื่องบุคลากร หรืองบประมาณ สิ่งอํานวยการสะดวกเพ่ิมขึ้นหรือไม่ หรือเพ่ิมกําลังบุคลากร การให้
อํานาจของหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขา จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง  

๖. มีการนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ควร
นําเสนอในสิ่งที่ผู้บริหารให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย เพราะในการประชุมที่ผ่านมามีการวิพากษ์ 
ต่าง ๆ มากพอสมควร แต่ที่นําเสนอเป็นโครงสร้างเดิมทุกประการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด 
เน่ืองจากในส่วนของคณะครุศาสตร์ได้นําเรื่องน้ีเข้าที่ประชุมผู้บริหารคณะ และได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
หน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะก็จะมีผู้บริหารได้ค่าตอบแทนเทียบเท่าคณบดี ทั้ง ๆ ที่ภาระงานบางอย่างไม่น่าจะ
เทียบเท่าคณะ เช่น สถาบันศึกษาการพัฒนาครู สมมติว่าเป็นส่วนหน่ึงของคณะครุศาสตร์ก็เพียงแต่มี 
ทีมบริหารระดับกองขึ้นมาในคณะ ก็สามารถประหยัดงบประมาณไปได้ในส่วนหน่ึง  



๙ 
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๗. สนับสนุนโครงสร้างฯ ที่คณะกรรมการฯ เสนอ ซึ่งถ้าพิจารณาในส่วนงานวิชาการก็เป็นการ
ดําเนินการตามสาขาวิชาที่แต่ละคณะได้ดําเนินการอยู่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนช่ือเป็นภาควิชา และถ้าหากวิเคราะห์
ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอเข้ามา น่าจะเป็นส่วนงานที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการ 
บูรณาการศาสตร์ บูรณาการภาระงาน บูรณาการอัตรากําลัง ของคณะต่าง ๆ ให้สามารถทํางานร่วมกันได้ 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทําให้มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายของสภามหาวิทยาลัยได้ 
ส่วนประเด็นความยืดหยุ่นเชิงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีจะจัดต้ังขึ้นมาใหม่ เรื่องของการเกล่ียอัตรากําลัง 
รวมท้ังเรื่องของงบประมาณ ถ้าหากดูวงเงินที่นําเสนอเข้ามานี้ถ้าหากสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็ถือว่าใช้งบประมาณไม่มาก 

๘. โครงสร้างเดิมมีสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แต่ได้ปรับปรุงใหม่เป็นสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม สิ่งที่หายไปคือเรื่องภาษาจะให้เป็นภารกิจของหน่วยงานใด 

๙. สนับสนุนโครงสร้างฯ ที่นําเสนอ ซึ่งเมื่อพิจารณาการเสนอให้ขยายคณะเกิดขึ้นก็จะทําให้ด้าน
วิชาการเกิดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ และตรงตามความต้องการของท้องถิ่นได้ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น และหากพิจารณาในหน่วยงานสนับสนุน โดยเฉพาะหากเป็นสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปลี่ยนมาเป็นสํานักทะเบียนและประมวลผล และ สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เรื่องน้ีขอสนับสนุน 
เน่ืองจากต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องหลักสูตร คุณภาพทางการศึกษาอย่างชัดเจน เมื่อทําหลักสูตร
แล้ว ต้องกํากับดูแลและควบคุมมาตรฐานให้ได้ ส่วนผู้ที่นําไปใช้และทําให้การดําเนินการเรียนการสอนให้ดี
ย่ิงขึ้นคือคณะ ส่วนเร่ืองทะเบียนและประมวลผลน้ันก็แยกให้เป็นหน้าที่โดยตรงของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลเพ่ือให้ถูกต้องและดีที่สุด 

๑๐. สํานักงานอธิการบดี ๒ หน่วยงานที่เกิดขึ้นมาใหม่ คือ กองบริหารงานบุคคล และกองอาคาร
สถานที่ ปัจจุบันจุดอ่อนของการบริหารงานบุคคลคือไม่ค่อยเป็นระบบ แล้วแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามา ทั้ง ๆ ที่ 
หน่วยงานน้ีเป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ส่วนเรื่องอัตรากําลังจะใช้
อัตรากําลังปัจจุบันที่มีอยู่  

๑๑. บางครั้งช่ือหน่วยงานกับการทํางานไม่แน่ใจว่าเป็นคําสําคัญหรือไม่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ถูกประเมินได้ระดับดีมากทุกปี เน่ืองจากทําหน้าที่ส่งเสริม
วิชาการจริง ๆ การจัดการเรียนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทําได้ดีมาก ประสานทุกคณะได้ การอบรมอาจารย์
ใหม่ การพัฒนาอาจารย์ และการทําผลงานวิชาการ ก็ทําได้ดีมาก และเป็นที่ยอมรับของทุกคณะในงานที่ทํา 
โดยเฉพาะการบริหารวิชาศึกษาทั่วไป สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ประเมินได้ดีมากทุกปี ดังน้ัน ช่ือที่จะเปลี่ยนกับงานที่จะทํามีความสําคัญหรือไม่ หรืออยู่ที่การบริหาร
จัดการมากกว่ากัน 

๑๒. เน่ืองจากอธิการบดีต้องตอบคําถามสภามหาวิทยาลัยให้ได้คือยุทธศาสตร์การบริหาร และเรื่อง
น้ีอธิการบดีเป็นผู้ริเริ่มและมองว่ามหาวิทยาลัยวันน้ีกับในอนาคตในช่วงที่บริหารงาน ๔ ปี ควรจะเป็นอย่างไร 
เรื่องน้ีเกิดขึ้นโดยอธิการบดีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยจนนํามาสู่การแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการ
ศึกษา ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ (๑) วันน้ีปรับหน่วยงานเดิมที่การบริหารที่ผ่านมาอธิการบดีอาจมองว่าไม่อยู่
ในร่องในรอย ช่ือและตําแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ถูกปรับให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) สิ่งที่เกิดขึ้น คือ adiCET ผลิตบัณฑิตด้วย ซึ่งตามกฎหมาย
แล้วถือว่าไม่ถูกต้อง คณะกรรมการฯ จึงปรับให้ถูกต้อง หรือเรื่องของวิทยาลัยนานาชาติ เดิมตําแหน่งน้ีคือ
ผู้อํานวยการ คณะกรรมการฯ ก็ปรับให้ถูกต้องโดยเรียกช่ือเป็นคณบดีเหมือนระบบสากล ตลอดจนคําว่า
ภาควิชา ทุกฝ่ายไม่ต้องการให้เรื่องภาควิชาเป็นเขตแดนหรือเป็นกรอบต่าง ๆ ทางออกคือต้องร่างข้อบังคับ



๑๐ 
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หรือกฎหมายเกี่ยวกับภาควิชาให้ตรงประเด็น และไม่เป็นปัญหาในภายหลัง ถามว่าทําไมถึงต้องปรับใหม่ 
เพราะการเป็นสาขาวิชาหรือหลักสูตรของเดิม ฐานความคิดมาจากกําหนดจํานวนอาจารย์ ๗ คน จึงต้ัง
สาขาวิชาได้ ซึ่งตรงน้ีอธิการบดีคนเดิมก็พบในภายหลังว่าการกําหนดตัวเลขน้ีเป็นปัญหาเชิงบริหารและถือว่า
ล้มเหลวเชิงวิชาการ ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงการไม่มีภาควิชาและการลบช่ือสาขาวิชาก็มาจากอธิการบดีคน
เดิมน่ันเอง จึงเข้าใจว่าอธิการบดีคนใหม่ต้องการให้เรื่องน้ีเกิดความลงตัว และความลงตัวที่เกิดขึ้นก็คือเป็น
ภาควิชา แต่ภาควิชาวันน้ีไม่เหมือนเมื่อสิบปีที่แล้ว ภาควิชาเดิมก็คือหลักสูตร ส่วนภาควิชาใหม่ก็คือหลาย ๆ 
หลักสูตรรวมกันเป็นภาควิชา และมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลาย ๆ อย่าง และจากข้อมูลที่ได้สัมผัสขอยืนยันว่า
บุคลากรภายในต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องน้ี  (๒) คณะกรรมการฯ มองประเด็นของการเปล่ียนแปลง
ของมหาวิทยาลัย วันน้ีหากกล่าวถึงมหาวิทยาลัยในอนาคต ผู้บริหารชุดใหม่มองอะไรบางอย่าง ซึ่งทุกคนน่าจะ
มองเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาในภาพรวมใหญ่ ๆ และควรมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไร แล้วคิดว่า 
ที่สําคัญคือยุทธศาสตร์ที่ต้องเติบโตกันต่อไปคือวิสัยทัศน์ที่จะมองต่อไปในอีก ๔ ปี หรือ ๘ ปี ข้างหน้า ความ
เป็นราชภัฏ ณ วันน้ีเมื่อเทียบกับความเป็นมหาวิทยาลัยในรอบด้าน มหาวิทยาลัยขาดอะไร การเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่เรื่องใหม่ ถ้าบริหารไปช่วงหน่ึง มหาวิทยาลัยสามารถปรับคณะและองค์กรได้ ตัวอย่าง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่อ่ืนขยับไปกันแล้วแต่ของมหาวิทยาลัยช้าที่สุด รวมทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ก็เช่นกัน สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะมองอย่างไร คณะกรรมการฯ เพียงเสนอว่าทิศทาง 
ที่น่าจะเป็นควรไปในแบบนี้ (๓) การมองที่มีฐานพันธกิจ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สภา-
มหาวิทยาลัยกล่าวถึงเสมอและมหาวิทยาลัยตอบไม่ได้ คือ เรื่อง ครูเป็นเลิศ ต้องทําความเข้าใจว่าไม่ใช่เพียงแค่
การผลิตบัณฑิตและผลิตครู แล้วจบ ผลของเรื่องน้ีคือตัวบ่งช้ี คืออะไรที่จะตอบได้ว่าครูของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่เป็นเลิศจริง ๆ ในภาคเหนือก็ได้ เรื่องน้ี ณ วันน้ี สภามหาวิทยาลัยคาดหวังกับคณบดีคณะครุ
ศาสตร์สูงมาก คือแบกภาระไว้แต่เพียงผู้เดียว คือท่านต้องทําครูเป็นเลิศให้ได้ ถามว่าวันน้ีคณะครุศาสตร์ดูแล
อะไรบ้าง การผลิตบัณฑิต  โรงเรียนสาธิต การเป็นคณบดีเหมือนกับทุกคณะ และการพัฒนาครู ตัวบ่งช้ีที่กําลัง
มองและสําคัญด้วย คือ ต้องตอบโจทย์เรื่องการวิจัยองค์ความรู้เรื่องครูใหม่ ๆ ออกมาให้ได้ ต้องตอบโจทย์เรื่อง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ได้ว่าเข้มแข็งเหมือนเดิม เมื่อเทียบกับสมัยเป็นวิทยาลัยครู ซึ่งมีผู้อํานวยการคนหน่ึง 
ต้ังหัวหน้าศูนย์ และบริหารแบบเต็มรูป และหากให้คณบดีทําเหมือนเดิมการประเมินก็จะเหมือนกับที่ผ่าน ๆ มา 
เน่ืองจากภารกิจน้ีไม่ใช่เรื่องง่าย และคณบดีเองก็ต้องแบกรับภารกิจมากพอสมควร รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่แยกออกมาก็ได้ใช้ความคิดในฐานเดียวกัน คณะกรรมการฯ ได้นําผลการประเมินมหาวิทยาลัยทั้ง ๘ ปี  
มาเป็นฐานในการพิจารณา และได้พิจารณากันอย่างรอบคอบและรอบด้าน 

๑๓. ควรให้มหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณาว่าคําถามต่าง ๆ มหาวิทยาลัยตอบได้หรือไม่ ถ้าหากตอบ
ไม่ได้ต้องนําหารือกับคณะกรรมการฯ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็เรียงลําดับความสําคัญ
ก่อนหลัง แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบมหาวิทยาลัยนําผลการศึกษาของคณะกรรมการไปพิจารณาดําเนินการ โดยอาจ
กําหนดการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ และนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด้วย แล้ว
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังภายใน ๒ เดือน 
 
  



๑๑ 
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 ๔.๑.๓ ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๔.๑.๔ แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (Improvement plan)  

ประจําปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังรองประธานกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี รายละเอียด
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๒๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ จึงมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังรองประธาน
กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ รวม ๓ ราย ดังน้ี 

๑. ศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็น รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น เลขานุการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังรองประธานกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี รวม ๓ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ ดังน้ี 

๑. ศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น รองประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น เลขานุการ 



๑๒ 
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๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
  ๔.๒.๒ แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการประชุม 

ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กองพัฒนานักศึกษาจึงนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังน้ี 

๑. นายสยาม กันหาลิลา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นายนรภัทร สุทธยะ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๓. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพล มณีรัตน์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๔. นางสาวจริยา หมื่นแก้ว เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

 
๔.๒.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลยั (ก.จ.ม.)  

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย 

จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุมัติให้แต่งต้ังนายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น 
ประธานกรรมการ  

๒. อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น
กรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) จํานวน ๔ ราย จากบัญชีรายช่ือที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ
จํานวน ๖ ราย ดังน้ี 

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมผิว ช่ืนตระกูล 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชิต หอมสุวรรณ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง 
(๔) ดร.เรืองวิทย์ นนทภา 



๑๓ 
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(๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศริิจันทร์ช่ืน 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี กิตติวรเชฏฐ์ 

  โดยมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายช่ือ
ดังกล่าวให้เรียบร้อย แล้วนําเสนอรายช่ือต่อนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังต่อไป 

๓. อนุมัติให้แต่งต้ังบุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.จ.ม.) จํานวน ๖ ราย คือ 

(๑) นางเสาร์คํา เมืองแก้ว ลูกจ้างประจํา 
(๒) นางสาวกัลยกร สุสิงโสด พนักงานราชการ 
(๓) นายสุกิจ ทองแบน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(๔) นายอเนก ณะชัยวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
(๕) ว่าที่ร้อยตรี ธฤษ เรือนคํา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

สายวิชาการ 
(๖) นายดุษฎี สารประดิษฐ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

สายสนับสนุน 
๔. อนุมัติให้แต่งต้ังรองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ รองอธิการบดี เป็น กรรมการและ

เลขานุการในคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 
 
  ๔.๒.๔ แต่งต้ังกรรมการประจําสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพ้นจากตําแหน่งตามวาระต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และเมื่อผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่ง 
ให้รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคล
เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓ วรรคห้า จึงทําให้กรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแต่งต้ังจาก 
รองผู้อํานวยการ จํานวนสองตําแหน่งว่างลง และมีการปรับเปลี่ยนกรรมการในส่วนอ่ืน 

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน 
สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการ ประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๗ และ 
ข้อ ๙ เรียบร้อยแล้ว ผู้อํานวยการจึงนํารายช่ือเสนออธิการบดีเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๕ ราย 
รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังน้ี 
  



๑๔ 
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๑. ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม รองผู้อํานวยการ 
เป็น กรรมการ 

๒. นายอํานาจ โกวรรณ รองผู้อํานวยการ 
เป็น กรรมการ 

๓. นางสาวนันทวดี คุณศิลป์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. นางสาวนภพรรณ รุ่งทองคํากุล เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๕. นางสาวนิตยา ทองนา เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
  ๔.๒.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 

และการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การติดตามและตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๙ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย์สุเทพ พงศศ์รีวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธ์ิวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๔. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
เป็น กรรมการ 

๕. จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เป็น กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล เป็น เลขานุการ 
๗. ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. ผู้อํานวยการกองคลัง เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๑๕ 
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  โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
๑) กลั่นกรองเรื่องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในด้านการบริหารงบประมาณและ

การเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือ
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๒) ให้คําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการดําเนินการด้านการบริหารงบประมาณและ
การเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ การบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องแก่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถนําไป
ปฏิบัติได้ 

๓) ติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ การบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องหรือมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 

๔) รายงานผลการติดตามและตรวจสอบด้านการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ การบริหารความเสี่ยง ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
เป็นระยะ ๆ 

๕) ติดตามและตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ 

๖) ให้มีอํานาจในการขอเอกสารข้อมูลและเชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาช้ีแจง
และให้ความเห็นประกอบการพิจารณา 

๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 
ในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือนายกสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ 
 

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 - ไม่ม ี- 

 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 

 
  ๔.๔.๑ ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ศ. .... 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
  



๑๖ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
 ๔.๕.๑ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

จํานวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุกนํ้า ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน จํานวน ๑ คัน โดยครุภัณฑ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยกําหนดให้
มีคุณลักษณะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ จึงทําให้เกินราคามาตรฐาน ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ 
(๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งบัญญัติเก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ไว้ว่า “ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน จํานวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุกนํ้า 
ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน จํานวน ๑ คัน ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
 - ไม่ม ี- 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักทว้ง 
 
 ๕.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเบกิจ่าย 

เงินอุดหนนุการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  
ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ
จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ วรรค ๒ 
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน 
 



๑๗ 
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๕.๒ รายงานการเงนิประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นําระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ มาใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน 
 บัดน้ี งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ ซึ่งประกอบด้วย
รายงานการรับเงินรายได้ งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบทดลอง เรียบร้อยแล้ว ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 ๕.๓ รายงานการเงนิประจําไตรมาสท่ี ๒ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                              
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นําระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ มาใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน 
 บัดน้ี งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํารายงานการเงินไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ  
ซึ่งประกอบด้วยงบรายได้และค่าใช้จ่าย งบทดลอง เรียบร้อยแล้ว ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ รายงานการเงินประจําไตรมาสที่ ๒ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 ๕.๔ ผลการสาํรวจความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องสภามหาวิทยาลยัที่มีต่อองค์กร 

โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดทําแบบสํารวจ
ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อองค์กร ซึ่งสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย รวม ๒๑๔ คน น้ัน 
 บัดน้ี ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและได้มาซึ่งผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 
สภามหาวิทยาลัยที่มีต่อองค์กรเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 
 



๑๘ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อองค์กร 
โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
 ๕.๕ ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํา ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว 
คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศผลการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๗ 
ประธานกรรมการ จึงนําประกาศผลการเลือกเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ซึ่งมีผลให้คณาจารย์
ประจํา จํานวน ๓ ราย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม  
๒๕๕๖ เป็นต้นไป ดังน้ี 

๑. จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
๓. นางเจิมขวัญ รัชชุศานติ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ อนุมัติใช้เงินคงคลัง : โครงการสนับสนนุการบริหารจัดการและการพฒันาพืน้ที ่

เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการศึกษา 
 



๑๙ 
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 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุมัติรายการกันเงินเหล่ือมปี 
จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติให้ยุบเลิกและพับงบประมาณสําหรับรายการ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทุกรายการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ น้ัน 
 เน่ืองจากมีรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สําหรับการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย (เวียงบัว แม่สา และสะลวง – ขี้เหล็ก) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและเตรียมพร้อมในการ
จัดการศึกษา ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการและบางรายการมีสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญและจําเป็นในการดําเนินโครงการดังกล่าว และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ (๔) ให้อธิการบดีเสนอ
โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการเงินรายได้ แล้วนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ น้ัน 
 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเตรียมพร้อม 
ในการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขออนุมัติงบประมาณสําหรับการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ จํานวน ๕ รายการ ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (เวียงบัว แม่สา และสะลวง – ขี้เหล็ก) ที่อยู่ระหว่าง
การดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน รวมเป็นเงิน ๓๖,๙๓๙,๓๐๐ บาท (สามสิบหกล้านเก้าแสน
สามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติเงินคงคลัง วงเงิน ๓๖,๙๓๙,๓๐๐ บาท รายละเอียดตามโครงการที่นําเสนอ ดังน้ี  
๑. ปรับปรุงห้องญี่ปุ่นศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ประจํา ๑ ห้อง  
   จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ก่อสร้างโรงอาหารวิทยาเขตแม่สาพร้อมครุภัณฑ์ ๑ หลัง 
   จํานวน ๔,๑๒๔,๓๐๐ บาท 
๓. ก่อสร้างอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑ หลัง 
   จํานวน ๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
๔. ก่อสร้างห้องเก็บของสํานักงานอธิการบดี ๑ หลัง 

  จํานวน ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท 
๕. ก่อสร้างอาคารอนุบาล คสล. ๒ ช้ัน พร้อมครุภัณฑ์ ๑ หลัง 
   จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

- วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคาร 
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
  



๒๐ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๕ น. 
 
 มนัญชยา รัตนกิจ ถนัด บุญชัย 
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด บุญชัย) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


